

รัฐวาง4เป้าพัฒนา'บุรีรัมย์-สารคาม'

นายกฯ ชี้ 2 โปรเจกต์ยักษ์ จะช่วยสร้างศก.ประเทศ ควบคู่ศก.จังหวัด

นายกฯ มอบ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนา "บุรีรัมย์-มหาสารคาม" ชี้โปรเจกต์ 3.5 แสนล้าน-โครงการ 2 ล้านล้าน จะช่วยจ้างงาน สร้างเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่เศรษฐกิจจังหวัด "ทศกัณฐ์" เผยกำลังปฏิรูปกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตอบสนองความต้องการนักศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านโยบายรัฐบาลที่จ.บุรีรัมย์ และจ.มหาสารคาม ว่า เมื่อวานนี้ (15 ก.ค.) ซึ่งเป็นวันที่สอง นายกฯ พร้อมคณะ ได้เข้าสักการะพระพุทธรูปมงคล หรือพระยืน ที่วัดพุทธมงคล ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

จากนั้นนายกฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระครูอนุรักษ์พุทธรูปมงคลเจ้าอาวาสวัด โดยเจ้าอาวาสได้ให้พรนายกฯ ว่า "ขอให้นายกฯ คิดอะไร

ให้สมความปรารถนา ประชาชนให้กำลังใจ อยู่ ขอให้เป็นนายกฯ 16 ปี และขอให้แฮปปี้ๆ เพราะท่าน พ.ต.ท.ทักษิณ (ชินวัตร) เคยมาที่วัดนี้ จึงถือว่าท่านเดินตามรอย"

ต่อมาที่โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม นางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ว่า การจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนา จ.มหาสารคาม และจ.บุรีรัมย์ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและปรับแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

- 1.การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 2.ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 3.รองรับการเติบโตของชุมชนใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.เตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำ ซึ่งรัฐบาลต้องการบูรณาการการทำงานให้มีการปฏิบัติงานโดยยึดเอาจังหวัดเป็นศูนย์กลาง

นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณบริหารจัดการนำ 3.5 แสนล้านบาท มาแก้ไขปัญหาคัดตรงจุด ขณะทั้งงบ 2 ล้านล้านบาทด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะสร้างรถไฟรางคู่และถนนเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทั้งนี้เมื่อเกิดการลงทุนโครงการ

ดังกล่าวจะทำให้เกิดการจ้างงาน จ้างคนในพื้นที่ชุมชน ซึ่งการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตนั้น เศรษฐกิจของจังหวัดก็ต้องเติบโตควบคู่กันไปด้วย

ด้านนายธีรศักดิ์ รัตนเสวี โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า นายอัครเดช เต็มพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) กล่าวในที่ประชุมว่า การเวิร์คช็อป

ครั้งนี้เป็นเวิร์คช็อปใน **ยกมมหาสารคาม เป็นฮับการแพทย์-การศึกษา** ภาคอีสานครั้งที่ 2 และการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด การบริหารจัดการนำรวมถึงโครงการ 2 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้โจทย์หลักของประเทศคือ 1.ความสามารถทางการแข่งขัน 2.ลดความเหลื่อมล้ำ 3.ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.การให้บริการของภาครัฐ โดย สศช.แบ่งกลุ่มเมืองเป็น กลุ่มเมืองเกษตร กลุ่มเมืองอุตสาหกรรม กลุ่มเมืองท่องเที่ยว และกลุ่มเมืองชายแดน เพื่อจะได้เห็นถึงขนาดของเศรษฐกิจ จากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ได้ไปที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับฟังการบรรยายสรุปถึงการ

จัดยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาคของจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ตัวแทนนักศึกษากลุ่มถึงเรื่องกองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่จำนวนโควตา
ไม่เพียงพอ เพราะปัจจุบันมีโควตาเพียง 300 คน
แต่นักศึกษาลงทะเบียนขอกู้ 1,000-2,000 คน และ
ขอให้เพิ่มอีก 1,000 คนได้หรือไม่ และขอยกย่องว่า
ทุนทำงานระหว่างเรียน ซึ่งเมื่อ 4-5 ปีก่อน
มีทุนที่ให้นักศึกษาทำงานในหน่วยงานในสังกัด
ของมหาวิทยาลัย แต่หลังจากนั้นกองทุนนี้
ได้หายไป และจะสานต่อหรือไม่

นายอนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ตอบ
คำถามแทนนายกฯ ว่า กระทรวงการคลัง และ
กยศ.กำลังจะปฏิรูประบบใหม่ภายในเดือนนี้
ที่จะตอบสนองกับความต้องการของนักศึกษา

ขณะที่เวลา 15.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้แถลง
สรุปผลการประชุมยุทธศาสตร์จังหวัดและการลง
พื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.มหาสารคาม ตอนหนึ่งว่า
ต้องการให้สถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
เทคนิคใน จ.มหาสารคาม ซึ่งผลิตเป็นแหล่ง
ผลิตบัณฑิตให้จังหวัดอื่นๆ ในการเป็นฮับของ
การศึกษา รวมทั้งเป็นเมดิคัลฮับ หรือศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ด้วย